

Ba điều cần thiết khi Du học Đại học WAKAYAMA

Sinh viên NGUYỄN HOÀNG HÀ
Khoa Giáo dục / Quốc tịch Việt Nam

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Hà, là sinh viên tham gia chương trình Trao đổi du học sinh giữa trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Wakayama(Nhật Bản) kì nhập học tháng 4 năm 2018. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến “Xứ sở mặt trời mọc”.

Trước khi du học, tôi đã học tiếng Nhật hơn ba năm tại Trường đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian này, tôi đã tiếp xúc với nền văn hóa và con người Nhật thông qua các bài giảng trên lớp của thầy cô, qua các buổi giao lưu văn hóa với các trường bạn, qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở các trung tâm tiếng Nhật. Thế nhưng, tôi nghĩ những tri thức đó vẫn còn chưa đủ để có thể hiểu rõ được nền văn hóa Nhật Bản. Vì vậy, tôi đã quyết định tham gia chương trình Trao đổi du học sinh giữa hai trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Wakayama(Nhật Bản).

Có được cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Nhật đối với một sinh viên ngoại ngữ như tôi thì đó là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu đặt chân đến một quốc gia khác nên cũng như bao du học sinh khác, tôi mang trong mình rất nhiều lo lắng bất an. Lúc nào tôi cũng tự hỏi mình là: “ Cuộc sống ở Nhật có cái gì lạ?”, “ Mình phải chuẩn bị gì mới được đây ta?”. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rằng một khi bắt đầu cuộc sống nơi đất khách quê người hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến lúc trải nghiệm thực tế cuộc sống nơi đây tôi mới thật sự cảm nhận được những khó khăn đó. Trong những lúc như thế tôi luôn hy vọng sẽ nhận được lời khuyên từ ai đó. Lập tức tôi nghĩ đến việc tra cứu thông tin trên Internet. Mặc dù dạo gần đây số du học sinh Việt Nam sang Nhật du học ngày càng nhiều nhưng những chia sẻ kinh nghiệm về du học thì hầu như rất ít. Vì vậy, trong cuộc thi viết luận lần này, tôi chọn viết về chủ đề “những điều cần thiết đối với du học sinh” với mong muốn chia sẻ thêm một ít thông tin về cuộc sống du học ở Nhật.

Dù là bạn du học ở bất kì quốc gia nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ ba điều sau đây luôn cần thiết. Đó là **SỨC KHỎE, KINH TẾ VÀ NGÔN NGỮ**.

Điều đầu tiên tôi muốn nói đến trong bài viết này chính là **SỨC KHỎE**. Nếu không có sức khỏe thì ngay cả đến việc học bạn cũng không thể hoàn thành được. Hơn thế nữa, đối với những ai mong muốn du học ở Đại học Wakayama nói riêng thì sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn cả. Vì lí do Đại học Wakayama là trường đại học tọa lạc trên núi. Đối với những du học sinh tham gia chương trình trao đổi Du học sinh sẽ được nhà trường sắp xếp cho ở Hội quán(Kaikan) hoặc ở những chung cư. Nói chung là chỗ ở của du học sinh thườn cách trường khá xa. Vì vậy việc leo núi đến trường hoàn toàn là điều đầu tiên mà du học sinh cần phải biết đến. Ngoài ra, bạn cũng biết rồi đấy, người Việt chúng ta dù là đi xa hay đi gần chúng ta đều có thói quen đi xe máy thay vì các phương tiện công cộng hay xe đạp. Tuy nhiên, ở Nhật thì khác, học rất hiếm khi sử dụng xe máy. Thay vào đó, họ đi xe đạp hoặc đi bộ. nói thế không phải chúng ta chỉ có mỗi cách đi xe đạp và leo núi mới đến trường được mà thật ra vẫn còn có các phương tiện giao thông khác như tàu điện hay xe buýt. Thế nhưng, so với Việt Nam, các phương tiện giao thông công cộng ở đây có phí rất mắc. Vì vậy, để có thể tiết kiệm tiền, hầu như những du học sinh Việt Nam đều chọn sử dụng xe

đạp. Tuy nhiên, vì chúng ta đã quen với việc sử dụng sẽ máy ở Việt Nam nên mới đầu qua Nhật phải sử dụng xe đạp. Điều này đối với du học sinh cũng là một khó khăn. Vì vậy, trước khi qua Nhật các bạn nên tập quen dần với việc đi xe đạp và đi bộ. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong thời gian đầu thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Tiếp theo đó chính là vấn đề về KINH TẾ. Trước khi sang Nhật tôi cũng tham khảo những tiền bối đi trước về việc vừa học vừa làm thêm. Vì thấy mọi người ai cũng bảo là sau khi qua đây, đi làm thêm là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, thực tế mọi việc không phải đơn giản như thế. Việc học trên trường đại học khá bận rộn. Mỗi tuần du học sinh đều có các bài tập về nhà, có bài kiểm tra, và phải viết báo cáo cho các môn học. Mỗi ngày, sau khi về nhà ngoài thời gian ăn tối ra thì hầu như thời gian còn lại bạn phải vùi đầu vào làm bài tập cho hôm sau. Vì vậy, có những hôm tôi chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Ngoài việc học trên trường, nếu không nhận được sự trợ cấp từ gia đình hoặc không nhận được học bổng toàn phần thì chắc chắn bạn phải đi làm thêm để trang trải phí sinh hoạt hằng tháng. Ở Nhật vẫn có những công việc làm thêm vừa sức nhưng việc đi làm thêm cũng tốn khá nhiều thời gian trong quỹ thời gian của bạn. Vì vậy, đừng vì bị đồng tiền quyến rũ mà lao vào kiếm tiền rồi sao nhãng việc học. Du học là để học mà nhỉ?

Điều cuối cùng đó chính là NGÔN NGỮ. Ngôn ngữ mà tôi nhắc đến ở đây chính là tiếng Nhật. Như chúng ta biết, ngôn ngữ chính là thứ rào cản lớn nhất giữa con người với con người. Vì vậy, quan trọng nhất trong việc học một ngôn ngữ theo tôi đó là bạn nói được điều mình muốn nói và hiểu được điều người khác nói. Mặc dù học ở đại học Sư Phạm hơn ba năm nhưng khoảng thời gian đầu sang nhật tôi hầu như không nghe kịp người Nhật nói gì. Và đương nhiên là không hiểu nội dung câu chuyện. Tôi luôn tự vấn vặt bản thân mình rằng vì sao đã học ba năm mà không nghe hiểu người khác nói gì. Tuy nhiên sau gần hai tháng thì dần dần tôi quen được với tốc độ nói cũng như những phương ngữ mà họ sử dụng hằng ngày. Những điều này rất khác so với trong sách giáo trình tiếng nhật mà chúng ta từng học. Vì vậy, với những bạn có mong muốn đến với vùng đất Wakayama thì ngay từ bây giờ bạn nên giao lưu kết bạn với những người bạn ở Wakayama và luyện tập tiếng nhật cùng họ.

Bây giờ là thời đại mà chuyện du học không còn quá xa vời với chúng ta nữa. Tuy nhiên, thông qua việc du học bạn có nắm được những những tri thức, kỹ năng và sử dụng thành thạo chúng hay không? Đây mới là điều quan trọng. Lúc tôi còn học ở trường đại học Sư Phạm, tôi đã từng nghe mọi người bàn tán với nhau: “Du học sinh trao đổi chẳng có học gì đâu, chỉ toàn chơi thối ấy mà”. Tôi cũng tự hỏi mình: “Có chuyện vậy sao?”. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình du học sinh trao đổi, tôi khẳng định với các bạn rằng đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Du học trao đổi là cơ hội quý báu để bạn có thể trau dồi tiếng Nhật, giao lưu kết bạn, và tìm hiểu về nền văn hóa nước bạn. Có lẽ những bạn sinh viên có suy nghĩ trên vì thấy những hình ảnh tham gia các hoạt động, sự kiện hay đi tham quan du lịch được du học sinh chia sẻ trên mạng xã hội nên đã làm tưởng như thế. Nhưng chẳng phải du lịch hay tham quan đây đó cũng là một cách học thú vị mà ở trường Việt Nam bạn chưa từng được trải nghiệm hay sao?

Thông qua bài viết lần này, tôi hy vọng với một ít kinh nghiệm của bản thân có thể giúp các bạn có những bước chuẩn bị tốt hơn trong hành trình đến với xứ sở hoa anh đào.